



# ด่วนที่สุด

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๒๒๓๖

ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยในคราวประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๒ เรื่อง ๔ ข้อ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ [www.ppb.moi.go.th](http://www.ppb.moi.go.th) เรื่อง “ข้อสั่งการของหัวหน้า คสช.”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายแก่นเพชร ช่วงรังษี)  
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ ๓๒๖

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย

ขอให้ส่งข้อความข้างต้นทางโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทยด้วย

(นายสฤกษ์ วิฑูรย์)

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สป.

สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๖ มท. ๕๐๕๑๘

แบบสรุปข้อสั่งการของหัวหน้าคณะกรรมการความสงบแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗

จำนวน ๒ เรื่อง ๔ ข้อ

\*\*\*\*\*

ที่	เรื่อง	ข้อสั่งการ
๑.	ด้านเศรษฐกิจ	<p>๓. การผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางด้านการค้า การเงิน และการลงทุนของประชาคมอาเซียน</p> <p>ให้ฝ่ายเศรษฐกิจ โดยกระทรวงการคลังและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณากำหนดแนวทางผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางด้านการค้า การเงิน และการลงทุนของประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะการกำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ภาคเอกชนทั้งจากในและต่างประเทศดำเนินกิจกรรมด้านเศรษฐกิจดังกล่าวในกรุงเทพมหานคร</p> <p>๔. แนวทางการปรับปรุงท่าอากาศยานดอนเมือง</p> <p>ให้ฝ่ายเศรษฐกิจ โดยกระทรวงคมนาคมประสานกับกระทรวงกลาโหม (กองทัพเรือ) เพื่อพิจารณาหาแนวทางการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์แห่งที่ ๓ และกำหนดแนวทางการปรับปรุงท่าอากาศยานดอนเมือง รวมทั้งแนวทางการเชื่อมโยงทางรถไฟ (Airport Link) ระหว่างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และอู่ตะเภา กับกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการขยายตัวของการคมนาคมขนส่งทางอากาศในอนาคต</p> <p>๖. การจัดทำแผนการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) ของพืชเกษตรชนิดต่างๆ</p> <p>ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติศึกษาและจัดทำแผนการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) ของพืชเกษตรชนิดต่างๆ โดยส่งเสริมให้มีการเพาะปลูกในพื้นที่เกษตรกรรมเดิมที่มีอยู่แล้ว เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มเติม</p>
๒	ด้านอื่น ๆ	<p>๒. การเร่งรัดดูแลและให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย</p> <p>ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) เร่งรัดดูแลและให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย รวมทั้งติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมเพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันการณ์ ทั้งนี้ ในการจ่ายเงินอุดหนุนราชการให้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบของราชการอย่างเคร่งครัด และให้ฝ่ายความมั่นคงกำหนดกลไกในการตรวจสอบการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติให้มีความถูกต้องตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงด้วย</p>